

Ngày Biên phòng toàn dân thực sự đi vào lòng dân

10 năm qua (2009 - 2019), việc tổ chức thực hiện ngày Biên phòng toàn dân của cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền gặp gỡ các thành viên đội tự quản tàu thuyền.

Hàng tuần, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền lại có buổi gặp mặt đội tự quản tàu thuyền thị trấn Diêm Điền để trao đổi những thông tin cần thiết trong những chuyến ra khơi. Ngụ dân Nguyễn Văn Lang, đội trưởng đội tự quản tàu thuyền thị trấn Diêm Điền cho biết: Các thành viên trong đội vừa cứu thành công một tàu cá gặp nạn trong lúc về cảng. Ngày 20/2/2019, khi tàu của tôi đang đánh bắt ở vùng biển gần bờ thì nhận được tin hiệu hỗ trợ từ phương tiện của vụ chống chọi Nguyễn Thị Đào trú tại thị trấn Diêm Điền bị hư hỏng và có nguy cơ chìm. Tôi nhanh chóng kết nối liên lạc với các thành viên đội tự quản đang hoạt động gần đó đến trợ giúp, kết quả 5 phương tiện đã lái dạt tàu gặp nạn vào bờ an toàn.

Đó chỉ là một trong hàng nghìn thông tin các đội tự quản tàu thuyền cung cấp cho BDBP tỉnh sau mỗi chuyến ra khơi. Hiệu quả từ mô hình xây dựng tổ tự quản tàu thuyền cho thấy Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong xây dựng thể trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đại tá Nhân Xuân Tĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh cho biết: Trong 10 năm qua, BDBP tỉnh đã phối hợp với các ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động thành lập được 158 tổ tự quản về an ninh trật tự với hơn 3.200 thành viên, 11 đội tự quản tàu thuyền với 373 phương tiện/1.032 lao động, 4 tổ tự

quản bến bãi với hơn 320 thành viên tham gia. Hiện nay, nhân dân trên khu vực biên giới biển của tỉnh đã thực sự là "cột mốc sống" cùng với lực lượng BDBP tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Cùng với xây dựng mô hình tự quản, cán bộ, chiến sĩ các đồn, hải đội cũng chú trọng địa bàn hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải các ngành, các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội biên khu vực đơn vị quản lý. BDBP tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các ngành, các địa phương vận động hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ gần 10 tỷ đồng xây dựng, hoàn thiện 67 nhà cho người nghèo nơi biên giới, 15 nhà mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, 4 nhà sinh hoạt cộng đồng và 14 công trình dân sinh. Phòng khám quân y của các đồn phối hợp với ngành y tế địa



Nữ chân bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh gặp gỡ, động viên phụ nữ nghèo nơi biên giới biển.

Ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng (Thái Thụy)



Thời gian qua, Đồn Biên phòng Trà Lý đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự của xã phát động và xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng các mô hình tự quản để củng cố thể trận biên phòng toàn dân. Thông qua các hoạt động của ngày Biên phòng toàn dân, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội để lực lượng BDBP bám địa bàn, kịp thời xử lý, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

Đại úy Nguyễn Ngọc Tâm, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền



Mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác vận động quần chúng đều xác định thực hiện tốt phương châm "3 cùng, 4 bám" để nắm bắt tình hình, tu dưỡng, thực trạng đời sống nhân dân, kịp thời đề xuất chính quyền địa phương có biện pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh. Cùng với đó, tham gia các chương trình phát triển kinh tế

xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở địa phương, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân địa phương tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Ông Trần Văn Lưu, xã Đông Minh (Tiền Hải)



60 năm qua, BDBP tỉnh đã gắn bó mật thiết với người dân vùng biển. Chúng tôi không ngại ngần dùm bọc cán bộ, chiến sĩ biên phòng công tác tại địa bàn. Họ cũng an, cũng ở, giúp chúng tôi công việc trong gia đình như người thân. Chính vì thế, trách nhiệm của mỗi người dân phải cùng với BDBP bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và việc làm này cũng chính là bảo vệ cuộc sống bình yên cho mình.

đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, khởi tố 7 vụ/11 đối tượng, thu giữ gần 2 tấn pháo các loại; bắt 1 vụ/3 đối tượng vận chuyển động vật hoang dã, thu gần 61kg tê tê. Ngoài ra, các đơn vị BDBP tỉnh còn xử phạt vi phạm hành chính 359 vụ/402 đối tượng, thu nộp ngân sách gần 2 tỷ đồng; đấu tranh thành công

5 chuyên án về tội mua bán người, bắt 9 vụ/10 đối tượng... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Đại tá Trần Viết Doan, Chính ủy Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh khẳng định: BDBP tỉnh sẽ tiếp tục tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có tổ chức, biên chế phù hợp, bảo đảm sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các biện pháp nhằm xây dựng thể trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh thông qua từng chương trình, dự án cụ thể, nhất là các dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời, làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

TẮT ĐẠT

Nền nếp, chính quy ở Đồn Biên phòng Trà Lý

Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Lý đã tập trung xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh.

Xác định xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy, Chỉ huy Đồn đã ra nghị quyết chuyên đề, xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu và đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện; đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai sâu rộng, toàn diện trên các mặt công tác, trong đó tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở. Thiếu tá Ngô Quang Phiến, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trà Lý cho biết: Đồn luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thống nhất tư nhận thức đến hành động cho cán bộ, chiến sĩ gắn với rèn luyện kỷ luật và chấp hành nghiêm chỉnh, từng bước làm chuyển biến những khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nội dung công tác này gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và các phong trào thi đua, cuộc vận động của quân đội và địa phương. 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều đăng ký học tập và làm theo Bác. Cấp ủy, tổ chức đảng có kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Từ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong những năm qua, Đồn không để xảy ra trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy đã tạo được bước chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên nắm chắc địa bàn hoạt động, duy trì thường xuyên việc tuần tra, kiểm soát trên biển, trên bộ; đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hai xã Thái Đô, Thái Thượng tăng cường củng cố, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh cũng như phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn phụ trách, không để nảy sinh phức tạp.

Cùng với xây dựng môi trường, nền nếp chính quy, Đồn Biên phòng Trà Lý còn tổ chức quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ lệnh, kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện của cấp trên; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, trong đó nổi bật là tổ chức phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia"; xây dựng và duy trì hoạt động các tổ tàu thuyền tự quản, xử, họ đạo không ma túy

phạm. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong những năm qua, Đồn không để xảy ra trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy đã tạo được bước chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên nắm chắc địa bàn hoạt động, duy trì thường xuyên việc tuần tra, kiểm soát trên biển, trên bộ; đồng thời, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hai xã Thái Đô, Thái Thượng tăng cường củng cố, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh cũng như phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn phụ trách, không để nảy sinh phức tạp.

Cùng với xây dựng môi trường, nền nếp chính quy, Đồn Biên phòng Trà Lý còn tổ chức quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ lệnh, kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện của cấp trên; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, trong đó nổi bật là tổ chức phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia"; xây dựng và duy trì hoạt động các tổ tàu thuyền tự quản, xử, họ đạo không ma túy



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý lên đường tuần tra.

THIÊN AN

Để tránh áp lực cho giáo viên, ngày 18/1/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT về chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong các nhà trường. Với các nội dung của Chỉ thị này, các trường học trong tỉnh đang từng bước giảm tải sổ sách cho giáo viên. Chỉ thị số 138 nêu rõ: Nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong các nhà trường, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, trưởng phòng giáo dục và đào tạo cùng hiệu trưởng các nhà trường tuyệt đối không được quy định thêm hoặc yêu cầu giáo viên có thêm các loại hồ sơ, sổ sách ngoài những loại hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều lệ hoặc quy chế nhà trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Giáo viên được phép chọn hình thức trình bày, viết tay hoặc đánh máy khi sử dụng các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định. Tuy

Kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong trường học

niên, từng bước sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử thay cho các loại hồ sơ, sổ sách hiện hành theo lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường và khả năng thực hiện của giáo viên. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố khẩn trương triển khai nội dung đến các nhà trường đồng thời kiểm tra việc thực hiện hồ sơ, sổ sách của các nhà trường trong những năm qua. Ông Nguyễn Văn Đám, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết: Việc kiểm tra hồ sơ, sổ sách là việc làm thường xuyên nằm trong kế hoạch kiểm tra của từng năm



Học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi trong phòng học thông minh.

học. Qua kiểm tra, một số trường thực hiện khá tốt quy định của Bộ Giáo dục

và Đào tạo nhưng cũng không ít trường còn để mỗi giáo viên có từ 5 - 6 loại sổ.

Trường THPT Chuyên Thái Bình là trường học đặc thù của tỉnh với nhiệm

vụ bồi dưỡng học sinh giỏi thi quốc gia. Vì vậy, theo thầy giáo Nguyễn Văn Dũng, mỗi giáo viên của Trường sẽ có khoảng 4 - 5 loại sổ tùy theo từng vị trí: sổ giáo án, sổ dự giờ tích hợp với sổ chuyên môn, sổ điểm cá nhân, sổ kế hoạch và sổ chủ nhiệm đối với những thầy cô làm công tác chủ nhiệm. Với Chỉ thị số 138 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian tới, nhà trường sẽ tích cực khuyến khích giáo viên sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử. Còn tại Trường THPT Nguyễn Trãi, ngay sau khi Chỉ thị số 138 được ban hành, nhà trường đã hướng dẫn giáo viên giảm tải một số loại sổ sách theo hình thức kết hợp các loại sổ sách cũ. Cô giáo Hoàng Thị Thúy Phương chia sẻ: Trước đây,

tôi có sổ kế hoạch, sổ điểm, sổ chủ nhiệm, sổ dự giờ, sổ sinh hoạt chuyên môn, sổ giáo án. Với Chỉ thị số 138, chúng tôi đang từng bước kết hợp một số loại sổ, quan trọng hơn, nhà trường cho phép chúng tôi sử dụng hồ sơ, sổ sách điện tử để tiếp cận những âm thanh, hình ảnh và tư liệu trên internet. Hiện nay không phải mỗi giáo viên có khoảng 6 đầu sổ, qua thực tế, một số nhà trường còn yêu cầu giáo viên có đến 7, 8 loại sổ. Bà Hà Thị Thu Phương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình cho biết: Phòng đã triển khai Chỉ thị số 138 đến tất cả các trường đồng thời thực hiện kiểm tra. Qua đó phát hiện một số trường có một số loại sổ sách được tách ra từ các loại sổ sách được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Phòng đã yêu cầu các trường chấn chỉnh và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ. Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: Hiện nay, không chỉ tại Thái Bình

mà rất nhiều tỉnh, thành phố khác yêu cầu giáo viên in từ sổ điểm điện tử để nhà trường kiểm tra hồ sơ, sổ sách hoặc yêu cầu giáo viên phải soạn giáo án bằng cách viết tay. Điều này vừa gây lãng phí vừa tạo áp lực cho giáo viên. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 138 yêu cầu các nhà trường khuyến khích giáo viên sử dụng thiết bị điện tử để tiếp cận với những nguồn tư liệu, âm thanh, hình ảnh, trang mạng internet; đồng thời, sử dụng giáo án điện tử, sổ điểm điện tử để tránh tiêu cực và giảm tải cho giáo viên. Đây không phải lần đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn nhiều năm tại các nhà trường. Vì vậy, việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên sẽ là một biện pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng trên, góp phần giảm áp lực cho giáo viên.

DẶNG ANH